



ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

Journal of Emergency Medical Services of Thailand



นโยบายวารสาร

วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ มีกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ที่ยังไม่เคยเผยแพร่มาก่อน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

บทความที่จะได้รับการพิจารณาเผยแพร่ในวารสารต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ทราบชื่อผู้เขียนและผู้เขียนไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Double blind peer review) ทั้งนี้ การจัดทำวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI (Thai Journal Citation Index Centre) โดย กองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญที่มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง จากทั้งภายนอกและภายในหน่วยงาน

บทความที่เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ถือเป็นข้อคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนโดยตรง กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหรือร่วมรับผิดชอบใดๆ โดยบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภาพที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย



ขอบเขตของวารสาร

เป็นเครื่องมือเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ และยกระดับความสามารถในการผลิตองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข และการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งครอบคลุม

- การปฏิบัติการฉุกเฉิน
- การศึกษา การฝึกอบรม การค้นคว้าและการวิจัยเกี่ยวกับ การประเมิน การจัดการ การบำบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน การป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง



วัตถุประสงค์

1. พิมพ์เผยแพร่บทความที่เป็นผลงานของผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการจากเครือข่าย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผู้ปฏิบัติการ ชุมชน และสังคม ในด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สาธารณภัย และการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการสาธารณสุข
3. เพื่อพิมพ์เผยแพร่บทความที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน



ข้อมูลการติดต่อ

<https://he03.tci-thaijo.org/index.php/Jemst-01JHS>

0-2872-1600 ต่อ 734

Jemst@niems.go.th

88/40 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000



SCAN ME



ส่งบทความ

SCAN ME



ดูรายละเอียดเพิ่มเติม